

Số: /BC-UBND

Tân Khai, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO

Giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 04, HĐND thị trấn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thực hiện Công văn số 06/CV- HĐND ngày 23/6/2022 của HĐND thị trấn Tân Khai về việc giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 4, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026;

Qua xác minh, xem xét UBND thị trấn Tân Khai trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, cụ thể như sau:

1. Cử tri Hà Văn Thanh ngụ tại tổ 3 khu phố 1; cử tri Lê Bá Đệu khu phố 2, có ý kiến: Thị trấn Tân Khai là đô thị nên có số nhà để việc giao dịch và giao tiếp xã hội được thuận lợi. Đề nghị UBND thị trấn xem xét.

Trả lời: Hiện nay UBND thị trấn Tân Khai đang tiến hành xây dựng Đề án Tân Khai đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2022-2025, theo đó đề án này sẽ đưa nội dung đánh số nhà để tổ chức thực hiện trong giai đoạn này.

2. Cử tri Hồ Thị Quyên ngụ khu phố 3 có ý kiến: Tình hình an ninh trật tự tại 02 sóc của khu phố 3 hiện nay rất phức tạp. Chỉ trong 01 tuần mà bị mất tới 04 chiếc xe honda. Đề nghị Công an thị trấn có phương án giữ gìn an ninh trật tự.

Trả lời: Tình hình tội phạm trộm cắp tài sản thời gian qua (đá nóng xe mô tô) diễn biến phức tạp ở khu vực giáp ranh Tân Khai với xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành. Cụ thể địa bàn Tân Khai xảy ra 04 vụ trong đó 02 vụ tại khu phố 2 và 02 vụ tại khu phố 3. Nguyên nhân do ý thức bảo quản tài sản của người dân còn lơ là, khi đi về không đóng cổng, không khóa cổ xe, có trường hợp cắm chìa khóa ở trên xe. Tạo điều kiện cho đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Công an thị trấn Tân Khai đã rà soát bằng các biện pháp nghiệp vụ, trích xuất camera an ninh xác định nhóm đối tượng này là nhóm đối tượng trên địa bàn khác, không phải là người địa phương thực hiện hành vi phạm tội. Công an thị trấn Tân Khai đã tiến hành ghi lời khai bị hại, ghi nhận hiện trường, lập hồ sơ truy xét, xây dựng Kế hoạch mật phục phối hợp với CLB phòng chống tội phạm, trinh sát hình sự huyện Hớn Quản, Công an xã Minh Hưng tổ chức tuần tra xác minh đến ngày 28/6/2022 đã bắt giữ một nhóm đối tượng gồm 09 đối tượng là người ở xã Long Hà, huyện Phú Riềng và xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh. Đấu tranh ban đầu các đối tượng đã thừa nhận thực hiện 04 vụ trộm tại địa bàn thị trấn Tân Khai. Hiện Công an thị trấn Tân Khai đã phối hợp với Công an xã Minh Hưng để tiến hành củng cố hồ sơ, chuyển Cơ quan CSĐT Công an huyện Hớn Quản điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Cử tri Trần Thị Lĩnh ngụ tổ 8, khu phố 3 có ý kiến: Tại chỗ Gia đình ông Sơn ngụ ở tổ 7, khu phố 3 do phân lô bán nền đã lấp 2 con mương làm ngập úng và tại chỗ này có 2 hồ sâu rất nguy hiểm khi tham gia giao thông và nhất là trẻ em. Đề nghị UBND thị trấn xem xét:

Trả lời: Qua phản ánh của cử tri, UBND thị trấn đã đi khảo sát thực tế và sẽ trao đổi làm việc với đại diện chủ các thửa đất tìm phương án khắc phục tình trạng trên để tránh nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

4. Cử tri Nguyễn Việt Hồng, ngụ tại tổ 7, khu phố Tàu Ô có ý kiến: Sau khi đo đạc chính quy từ năm 2021 nhưng đến nay người dân vẫn chưa cấp sổ đề nghị UBND thị trấn cho biết chừng nào được cấp sổ.

Trả lời: Dự án đo đạc địa chính, đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước ký hợp đồng với đơn vị tư vấn Xí nghiệp ảnh - Công trình, thuộc công ty Tài Nguyên Môi trường Miền Nam triển khai thực hiện. Qua làm việc với đơn vị tư vấn được biết, đơn vị tư vấn đã triển khai đăng ký hơn 4.000 hồ sơ hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị trấn, đã chuyển về TP. Hồ Chí Minh nhập cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên tới thời điểm hiện tại đơn vị tư vấn chưa chuyển về UBND thị trấn xét duyệt theo quy định. Qua ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND thị trấn kiến nghị UBND huyện, phòng Tài nguyên Môi trường kiến nghị Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh làm việc đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận QSDĐ trên địa bàn thị trấn.

Qua trao đổi với đơn vị tư vấn đối với những hồ sơ đã đăng ký kê khai năm 2021, trong trường hợp hồ sơ hợp lệ không phát sinh biến động lớn, dự kiến sẽ được xét duyệt và cấp sổ vào cuối năm 2022.

5. Cử tri Nguyễn Thị Nhíp ngụ tổ 2, khu phố Tàu Ô có ý kiến: Đường 3m ở tổ 2, khu phố Tàu Ô quá hẹp. Đề nghị UBND thị trấn xem xét cho mở rộng thêm 2m nữa.

Trả lời: Tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri. UBND thị trấn sẽ trao đổi và cùng với Ban quản lý khu phố Tàu Ô tiến hành mời và họp nhân dân trên tuyến đường này thực hiện theo chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhà nước và nhân dân cùng thực hiện để mở rộng tuyến đường nhằm giao thông được thuận tiện. Nếu được sự nhất trí và đồng thuận của người dân thì UBND thị trấn sẽ báo cáo UBND huyện bổ sung danh mục tiến hành mở rộng vào 03 tháng cuối năm 2022.

6. Cử tri Đỗ Văn Tân, Nguyễn Văn Hải, tổ 6, khu phố 2 có ý kiến: Xưởng cưa của ông Trương Văn Xinh và Xưởng gỗ Hoài Như sản xuất gỗ gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị UBND huyện xem xét, xử lý.

Trả lời: Qua ý kiến, kiến nghị của cử tri UBND thị trấn đã giao cán bộ chuyên môn phụ trách theo dõi giám sát hoạt động của Xưởng cưa Trương Văn Sinh và xưởng gỗ Hoài Như về công tác vệ sinh môi trường, trong trường hợp phát hiện vi phạm sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời UBND thị trấn lập danh sách kiến nghị phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

kiểm tra 06 tháng cuối năm 2022 về tình hình quản lý sử dụng đất và công tác môi trường của 02 xưởng gỗ nêu trên, nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý theo quy định.

7. Cử tri Phạm Việt, tổ 5, khu phố 2 có ý kiến: Đề nghị UBND thị trấn xác minh hiện trạng con đường dân sinh phía sau nhà hàng thanh yên, nếu có hiện thị đường thì mở lại con đường để nhân dân thuận tiện đi lại.

Trả lời: Qua ý kiến, kiến nghị của cử tri là có cơ sở, theo kiểm tra sơ bộ hiện trạng và đối chiếu bản đồ địa chính thì phía sau nhà hàng Thanh yên có tuyến đường như cử tri đã kiến nghị. UBND thị trấn sẽ tiến hành rà soát, kiểm tra lại, làm việc với hộ gia đình, cá nhân có liên quan về việc rào và lấn chiếm đường sẽ ra thông báo yêu cầu khôi phục tháo dỡ công trình lấn chiếm, đồng thời khôi phục tuyến đường theo quy định.

Trên đây là trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri với đại biểu HĐND thị trấn Tân Khai trước kỳ họp lần thứ 4, HĐND thị trấn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 của UBND thị trấn./.

Nơi nhận:

- TT. Đảng ủy, TT. HĐND thị trấn;
- CT, các PCT. UBND thị trấn;
- Đại biểu HĐND thị trấn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH